



๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากภาวะการณของประเทศที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านให้ทันความต้องการของประชาชน ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงดำเนินการสำรวจโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสอบถามความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฟรี) ของภาครัฐ เป็นต้น

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาตี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑